

Số: /KH-BCĐ

Nguyễn Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Công văn số 239/BHXH-QLT ngày 14/02/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng về việc tạm giao kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023;

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Nguyễn Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Nguyễn Bình gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT phải chủ động, thường xuyên và đảm bảo chặt chẽ theo các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo thích ứng an toàn, sinh hoạt phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ -CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Duy trì bền vững người tham gia và đẩy mạnh khai thác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng

tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đúng chế độ quy định, đảm bảo mọi quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phân đầu số người tham gia BHXH toàn huyện được 3.663 người, đạt tỷ lệ 15,04% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT được 1.669 người, đạt tỷ lệ 5,6,85% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN được 40.870 người, đạt tỷ lệ 98,5% so với tỷ lệ dân số.

- UBND các xã, thị trấn phân đầu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 .

- Giải quyết chế độ BHXH, BHYT kịp thời. Tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, bảo đảm sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT có hiệu quả, trong phạm vi dự toán được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, phân đầu 100% đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử (qua môi trường mạng internet) về BHXH, BHYT.

- Phân đầu tỷ lệ nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 thấp hơn tỷ lệ nợ được BHXH tỉnh giao.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT đến người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2939/KH- UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Nguyên Bình về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nguyên Bình

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền BHXH năm 2023; tổ chức phát động Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2023 nhằm thu hút sự chú ý của người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp tuyên truyền về BHXH, BHTN, BHYT; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức và phương pháp tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đặc thù văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa phương; kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, kết hợp giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo đợt/chiến dịch.

2. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, các cấp chính quyền

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu về lực lượng lao động giữa các địa phương, người lao động trong doanh nghiệp giữa các cơ quan liên quan để nâng cao năng lực quản lý, thống kê làm cơ sở phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đặc biệt là lao động tự do có nguồn thu nhập ổn định có khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Nắm tình hình lao động, việc làm trên địa bàn; rà soát, phân loại doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; đơn đốc, thu hồi đối với những đơn vị chậm đóng, nợ đọng.

3. Phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được giao tại Quyết định số 271/QĐ-UBND tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Tập trung đơn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; trong đó lưu ý đối với những người lao động làm công việc có tính chất thường xuyên nhưng chưa ký hợp đồng lao động và chưa tham gia BHXH bắt buộc, một số nhóm đối tượng người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ. Rà soát, phân loại doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật lao động và BHXH, BHTN và làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật lao động và BHXH, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định, để tăng diện tham gia BHXH bắt buộc.

- Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với nhóm lao động làm việc trong các hộ kinh doanh cá thể không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động về chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH và BHXH tự nguyện; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, huy động các nhà hảo tâm hỗ

trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật... tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành các quy định về BHXH, BHTN, BHYT

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra chuyên ngành BHXH bảo đảm không trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra trong năm. Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của UBND huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nêu trên, các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện

Thường xuyên phối hợp, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các nội dung tại Kế hoạch này; phát huy vai trò, trách nhiệm phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đối với địa bàn được giao phụ trách.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, BHTN; tổ chức hoặc lồng ghép, phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, Luật việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan cử thành viên tham gia các kế hoạch của cơ quan BHXH để rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng lao động và đơn đốc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đơn vị cố tình trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN cho người lao động bằng cách ký hợp đồng thuê khoán đối với các công việc có tính chất thường xuyên.

3. Chi Cục Thuế huyện

Tùy theo vụ việc, nội dung liên quan, phối hợp cử thành viên tham gia các kế hoạch của cơ quan BHXH để rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng lao động và đơn đốc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định.

4. Trung tâm Y tế huyện

Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện có giải pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh (KCB). Xây dựng kế hoạch, giải pháp sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo thực hiện trong phạm vi dự toán chi KCB BHYT được giao.

5. Công an huyện

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu dân cư trong huyện cho BHXH huyện để rà soát, đối chiếu và triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc bỏ sót người dân được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện trong việc kiểm tra, đơn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT và điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

6. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện

Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về BHXH, BHYT.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn Thanh niên

Có văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các Chi hội trực thuộc, tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu những hội viên là Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội Trưởng hội nông dân, Bí thư đoàn các tổ dân phố, các xóm chưa tham gia BHXH tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2023.

8. Liên đoàn Lao động huyện

Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ban hành văn bản phát động phong trào đoàn viên công đoàn vận động, đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho người thân trong gia đình (nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

9. Bưu điện huyện

Chủ động phối hợp với BHXH huyện, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, lợi ích của chính sách

BHXH, BHYT nhất là chính sách BHXH tự nguyện; xây dựng Kế hoạch chi tiết đi phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo từng tháng, từng địa bàn cụ thể. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn; đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện qua hệ thống bưu tá văn hóa xã; tổ chức tốt việc thu tiền đóng của những người đến hạn đóng. Quản lý đối tượng chặt chẽ, chi trả lương hưu, BHXH 1 lần, Trợ cấp thất nghiệp đúng người hưởng và đúng thời gian quy định.

10. Bảo hiểm xã hội huyện

- Tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền BHXH năm 2023; tổ chức tuyên truyền, phát triển BHXH, BHTN, BHYT từ nguồn kinh phí tuyên truyền được bố trí trong dự toán chi phí quản lý hằng năm của BHXH tỉnh phân bổ, qua đó mở rộng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt các chỉ tiêu giao của năm 2023.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động các đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam và của Tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

- Tham mưu BHXH tỉnh thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định; thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo tình hình thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức các hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT năm 2023; xây dựng Kế hoạch để các thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn.

- Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào việc rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp nhằm xác định các doanh nghiệp, hợp tác xã và số lao động chưa tham gia BHXH để thực hiện đôn đốc, vận động phát triển đối tượng tham gia,

tổ chức đồng bộ các nhóm giải pháp tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học trực thuộc quản lý tổ chức thực hiện tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về chính sách BHYT để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách đối tượng được nhà nước mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT như: hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội... đảm bảo chính xác, không trùng lặp; Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý và đề nghị cấp, phát thẻ BHYT theo đúng quy định.

- Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho các khu, xóm để tổ chức, triển khai thực hiện đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Thường xuyên phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Theo đó, năm 2023 các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức ít nhất mỗi tháng 01 hội nghị trở lên về tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 của Ban Chỉ đạo huyện Nguyên Bình. Căn cứ Kế hoạch này, các thành viên Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BHXH tỉnh;
- Sở LĐTB&XH;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, BHXH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Hiền Hòa**